



ĐẨY MẠNH VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THIẾT THỰC CUỘC VẬN ĐỘNG "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TÁM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH" - GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

VŨ VĂN PHÚC*

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07-11-2006, của Bộ Chính trị khóa X, trong bốn năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nghiêm túc triển khai, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh". Các hội nghị tổng kết từ địa phương, bộ, ban, ngành đến toàn quốc vừa qua đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả Cuộc vận động trong Đảng và trong xã hội.

1- Cuộc vận động "Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh" là sự tiếp tục thực hiện quan điểm xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là bộ phận cấu thành quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội và của Đảng ta, đặc biệt từ khi Đảng trở thành đảng cầm quyền.

Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị đã xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và các bước tiến hành Cuộc vận động. Bộ Chính trị và các cấp ủy đảng đã thành lập và kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, với trưởng ban chỉ đạo là đồng chí bí thư cấp ủy và sự tham gia của nhiều đồng chí trong ban thường vụ cấp ủy. Ban chỉ đạo các cấp đã triển khai nhiều công

việc thiết thực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu triển khai Cuộc vận động từ Trung ương đến cơ sở. Các ngành, các cấp đã chủ động, sáng tạo, có nhiều cách làm hay nhằm triển khai có hiệu quả Cuộc vận động. Cuộc vận động "Học tập và làm theo tám gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, trong xã hội. Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động đã khẳng định:

Về nhận thức, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân cho rằng, tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tám gương đạo đức

* PGS, TS, Tổng Biên tập Tạp chí Công sản

Hồ Chí Minh" là công việc cần thiết, "đúng" và "trúng", hợp ý Đảng - lòng dân; thấy rõ hơn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thiết thực, đem lại lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho quê hương, đất nước; đồng thời, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đạo đức trong đời sống xã hội, trong mỗi gia đình và đối với mỗi người; nhận thức rõ hơn trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên.

Những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, như "Trung với nước, hiếu với dân", "Yêu thương con người, sống có nghĩa có tình"; "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư", "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"; "Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"; "Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh"... được cả xã hội khẳng định đó là lý tưởng, khát vọng và là những phẩm chất đạo đức tiêu biểu mà con người Việt Nam phải không ngừng tu dưỡng, vươn lên.

Trong việc làm theo, nét nổi bật là ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng cao; ý chí quyết tâm vượt qua những trở ngại, chủ động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức được thể hiện khá rõ. Vấn đề giáo dục, rèn luyện đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung được quan tâm trong hoạt động của các tổ chức đảng. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có những kết quả rõ nét. Phòng, chống quan liêu, tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính có bước chuyển biến tích cực. Quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

chính trị của các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Trung ương, có 84% số người được hỏi cho rằng, Cuộc vận động đã tạo được sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, gắn liền với ý chí tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Thực tế có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được phát hiện, biểu dương và được xã hội ghi nhận.

Đạt được những kết quả trên là do Cuộc vận động đã đáp ứng nhu cầu chung của toàn xã hội; cùng với sức hấp dẫn, lôi cuốn, thuyết phục của tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ. Đồng thời, đó cũng là kết quả của sự thống nhất cao và quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc vận động của các cấp ủy, từ Trung ương đến cơ sở, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Sự tham gia tích cực, tự giác của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội, các văn nghệ sĩ, các nhà báo... là lực lượng thúc đẩy việc triển khai Cuộc vận động ngày càng mạnh mẽ hơn trong các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Tuy nhiên, với thái độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chúng ta thấy rõ trong triển khai thực hiện Cuộc vận động còn những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục:

Hoạt động chỉ đạo, tổ chức và triển khai Cuộc vận động còn nhiều bất cập, hạn chế. Kết quả thực tế của Cuộc vận động chưa đồng đều, chưa vững chắc. Sự chuyển biến về nhận thức chưa thực sự sâu sắc. Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự trở thành phong trào tự giác, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức. Vai trò

nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu, chưa thể hiện rõ. Sự gắn kết giữa nội dung Cuộc vận động với công tác xây dựng Đảng chưa thật chặt chẽ; nhiều nơi chưa đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ đảng, cấp ủy đảng thường kỳ. Việc triển khai Cuộc vận động chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là với công tác chuyên môn, với chức danh, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên chủ yếu là do nhận thức và quyết tâm của một số cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong triển khai Cuộc vận động còn hạn chế. Có nơi cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn giản đơn, nóng vội; ngược lại, có nơi lại do dự, thiếu quyết tâm. Sự tham gia của các thành viên trong hệ thống chính trị chưa đều và chưa có sự phối hợp chặt chẽ. Nguyên nhân trực tiếp nhất dẫn đến hạn chế của Cuộc vận động là sự vào cuộc chưa tích cực, mạnh mẽ của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu. Chưa có nhiều tấm gương có sức thuyết phục của lãnh đạo các cấp trong việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

2 - Những kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động cho chúng ta nhận thức rõ hơn về sự cần thiết đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. Hội nghị toàn quốc tổng kết 4 năm triển khai Cuộc vận động được tổ chức vào đầu tháng 12-2010 tại Hà Nội đã nhất trí đề xuất và đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua: đưa nội dung "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" vào trong Nghị quyết Đại hội.

Căn cứ thực tiễn của Cuộc vận động và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn đó, đặc biệt xuất phát từ những yêu cầu đặt ra của thời

kỳ mới, xin đề xuất phương hướng và những giải pháp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" như một giải pháp quan trọng để rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong những năm tới như sau:

Một là, tiếp tục khẳng định chủ trương "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong Đảng và trong xã hội. Gắn chặt hơn nữa đạo đức Hồ Chí Minh với tư tưởng Hồ Chí Minh để góp phần khẳng định và củng cố vững chắc nền tảng tinh thần và đạo đức của Đảng ta và của chế độ ta. Tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, trước hết là trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở tất cả các cấp, các ngành về mục đích, ý nghĩa chiến lược, tính chất lâu dài của Cuộc vận động. Đầu tư suy nghĩ để xây dựng và phát triển nội dung Cuộc vận động phù hợp và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sau Đại hội XI của Đảng, đề nghị Trung ương tổ chức quán triệt trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị về Cuộc vận động gắn với học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI.

Hai là, trong tư tưởng chỉ đạo, cần khắc phục tư tưởng nóng vội, giản đơn và tư tưởng do dự, thụ động, thiếu tích cực và quyết tâm trong tổ chức triển khai thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: cần chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ, thường xuyên và kiên trì; bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng; chú trọng sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ đó chuyển hóa Cuộc vận động thành công việc và hoạt động thường xuyên của các tổ chức đảng, của từng cán bộ, đảng viên. Phải coi đó là yêu cầu cao nhất của Cuộc vận động. Tìm ra những phương thức hoạt động mới để thực hiện có hiệu quả mục tiêu này. Do vậy, về tổ chức, không duy trì ban chỉ đạo Cuộc vận

động các cấp. Ban thường vụ cấp ủy các cấp xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo Cuộc vận động là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên. Để giúp việc cho cấp ủy cần có một bộ phận chuyên trách gọn nhẹ.

Ba là, nghiên cứu, sớm ban hành chương trình toàn khóa XI của Cuộc vận động, gắn với nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hướng dẫn các ngành, địa phương tiếp tục hoàn chỉnh các tiêu chí đạo đức phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của ngành, địa phương để khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát.

Kết hợp đẩy mạnh vận động tự giác học tập và tích cực làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương, bắt đầu từ cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, từ trong Đảng ra ngoài xã hội với việc thực hiện nghiêm các quy định của tổ chức đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị và sự giám sát của nhân dân.

Bốn là, để kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống trong thực hành đạo đức theo tư tưởng

Hồ Chí Minh, cần sớm ban hành quy chế phối hợp việc thực hiện nội dung Cuộc vận động với ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng cùng cấp và hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước. Cần kết hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ trong Cuộc vận động, đặc biệt trong việc đánh giá, nhận xét, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ và đảng viên.

Năm là, chú trọng phát huy vai trò của tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sáu là, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội, huy động sự tham gia rộng rãi của quần chúng nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, tạo cơ sở quần chúng và động lực cho việc triển khai mạnh mẽ, hiệu quả Cuộc vận động. □

Promotion and enhancement of real efficiency of the Campaign "Learning and following Ho Chi Minh's exemplary morality" are an important solution for cultivating revolutionary morality for cadres and Party members

VU VAN PHUC

Assistant professor, PhD, Editor-in-Chief of the Communist Review

Tendencies and solutions for pushing up and enhancing real efficiency of the campaign are: continuing the policy to learn and follow Ho Chi Minh's exemplary morality within the Party and society. Guidance for this matter should be constant, close and combined. A whole program for the 11th stage of the campaign must be issued at an early date along with regulations on harmonious interaction of the campaign and the Stirring Committee for anti - corruption (at the same level) in the implementation course. The campaign should also be implemented under the supervision of the bodies elected by the people and with the Fatherland Front and political and social organisations. Special attention should be paid to education and advocacy. Democracy within the Party and society should also be promoted.